



งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
 รับวันที่ 24 ธ.ค. 65
 เวลา 16.00 L
 เลขที่รับ 1429

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
 รับวันที่ 20 / 12 / 65
 เลขที่ 3162
 เวลา 11.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๕๕๕

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๓/๑๖๔๖7 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน	ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	เลขานุการกรม
	ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก	ผู้อำนวยการกองทุกกอง
	ผู้อำนวยการสถาบันทุกสถาบัน	ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์
	ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม	

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่า ผู้บริหารสูงสุดจะต้องแสดงเจตจำนงสุจริตและคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหน่วยงานจะต้องแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด รวมทั้ง กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ (๑) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (๒) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (๓) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ในการนี้ จึงขอส่งประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัยจำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๑. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กรมอนามัยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DoH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอให้ท่านนำประกาศเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าว สือสารบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ และลงลายมือชื่อรับทราบประกาศฯ รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน

นางสุวิมล
 รองอธิบดี (อำนวยการ)
 ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

นายสุพรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย
 อธิบดีกรมอนามัย

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
 เพื่อโปรดทราบ และไว้รับ
 ๒๕๖๖ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย
 อธิบดีกรมอนามัย
 ๒๐ ธ.ค. ๖๕



นางสาวเกศร หรือ ดิฉัน ขยะดี (Lily/3FLg97J)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (นางสาวเกศร โขอัน สุขศิริ)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (นายเกษม เวชสุภานนท์)
 รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ๑๐๑๙)



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ประกาศเจตนารมณ์ต่อด้านการทุจริต
“กรมอนามัยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DoH Together Against Corruption)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกรมอนามัย ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรกรมอนามัย ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม อย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลกล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารงานกรมอนามัย ได้แก่ เป็นต้นแบบสุขภาพ มีจริยธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อมั่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และขอบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ นำสู่ “กรมอนามัยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (DoH Together Against Corruption)

และขอถวายสัตยาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมอนามัย